



ที่ อบ ๗๓๗๐๑.๑/ว ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๒๕๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน นายก อบต.หัวเรือ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. (สำเนา) รายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. (สำเนา) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรรูปที่ดิน), วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ให้ตราเป็นข้อบัญญัติและข้อหารื้อราชการอื่น ๆ

เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทบาล สิงาม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐

E-mail: saraban-huaruea@lgo.mail.go.th



ที่ อบ ๗๓๗๐๑.๑/ว ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสามัญ
สามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน กำนันตำบลหัวเรือ, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าฟังและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจน
ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทบาล สีงาม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๙๕๐๓๓๑๐

E-mail: saraban-huaruea@lgo.mail.go.th

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

(สำเนา)
บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ หอมหวล	ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	สมพงษ์ หอมหวล	
๒	นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์	กรรมการแปรรูปที่ดิน	ศรีประไพ จอมหงษ์	
๓	นายทวี สุบุญ	เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	ทวี สุบุญ	
๔	นางประภาพร เลาหะวนิช	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประภาพร เลาหะวนิช	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพงษ์ หอมหวล คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติจากสมาชิก
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมายื่นขอแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การพิจารณาคำขอแปรญัตติ

นายสมพงษ์ หอมหวล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ และข้อ ๔๘ วรรค ๑ ได้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในวันที่ ๑๖ -
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร
หอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น ปรากฏว่าทั้ง ๓ วัน ไม่มีสมาชิก อบต. มายื่นคำ
แปรญัตติกับคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน รวมทั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินก็ไม่ได้ยื่น
คำแปรญัตติในรายการใด และวันนี้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือได้มาประชุม ในเมื่อไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดยื่นคำแปร
ญัตติ ก็ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา

นายทวี สุบุญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
กรรมการแปรรูปที่ดิน ข้อ ๕๐ ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิม หรือตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีการแก้ไขหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด

ได้มีการแก้ไขหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย ฉะนั้น เราจะต้องพิจารณากรณีที่ไม่ใช่สมาชิก อบต. มายื่นคำแปรญัตติหรือมีคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ หรือจะยืนยันตามร่างเดิมที่รับหลักการในวาระที่ ๑ เพื่อจะได้รายงานให้ประธานสภา อบต. ทราบ

น.ส.ศรีประไพ จอมหงษ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าในเมื่อสมาชิก อบต. ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการแปรญัตติ แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็น่าจะคงตามร่างเดิมที่รับหลักการในวาระที่ ๑ ไว้
นายสมพงษ์ หอมหวล ในเมื่อที่ประชุมได้แสดงความเห็นหมดแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุมว่าการแปรญัตติร่าง
ประธานกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในข้อใด โดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) หรือไม่
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อใดในการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้คงไว้
ตามร่างเดิมที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑
(ขั้นรับหลักการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นชอบ ๓ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

นายสมพงษ์ หอมหวล ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติก็จะได้รับรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ประธานกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือต่อไป เพื่อที่จะให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ ได้ส่งรายงานให้แก่สมาชิก อบต. หัวเรือทุกท่านได้ทันในวันประชุม
ต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ทวี สุบุญ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี สุบุญ)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ) สมพงษ์ หอมหวล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ หอมหวล)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ